

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ปลดล็อกใบเหลืองอียู ชูประเด็นลดเรืออวนลาก
๒. ชาวสวนเฮพ.ร.บ.การยางฉลุย
๓. ข่าวสั้นทั่วไทย: ระนองเปิดศูนย์ควบคุมเรือประมง
๔. กุ้ง วาระแห่งชาติ ทางรอดภาคการผลิตทั้งระบบ
๕. ส่งออกไก่ฟุ้งจ่อปรับเป้าเพิ่ม
๖. จับตาเกษตรอินทรีย์คุมเข้มก่อนโดนใบเหลือง
๗. เผยควายใกล้สูญพันธุ์ - ถูกกว้านซื้อ
๘. กวาดล้างสวนยางรุกป่าสงวน ๖๕ จังหวัด
๙. งดนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่มะกัน ไม่เสี่ยงติดเชื้อหวัดนกระบาด
๑๐. ท้าเรือภาค ๓ ลุยปลดล็อกใบเหลือง

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์  
ฐานเศรษฐกิจ  
ฐานเศรษฐกิจ  
กรุงเทพธุรกิจ  
ฐานเศรษฐกิจ  
สยามธุรกิจ  
ข่าวสด  
ไทยรัฐ  
มติชน  
มติชน

\*\*\*\*\*

**ป**ระเทศไทยได้รับการแจ้งเตือนจากคณะกรรมการยุโรป หรืออียู เมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา กรณีไม่มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ไม่รายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) อียูให้เวลา 6 เดือนในการจัดทำแผนปฏิบัติการไม่เช่นนั้นอียูอาจจะจับกุมเรือเข้าอาหารทะเลจากไทย

รัฐบาลได้ออกมาตรการ 6 ข้อในการจัดการปัญหาประมงไทยได้แก่ 1. การเร่งขึ้นทะเบียนเรือประมง และออกใบอนุญาตทำการประมง 2. การควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง 3. การจัดทำระบบติดตามตำแหน่งเรือ 4. การปรับปรุงตรวจสอบย้อนกลับ 5. ปรับปรุง พ.ร.บ.การประมงและกฎหมายลำดับรอง การควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง และกฎหมายลำดับรอง และ 6. จัดทำแผนระดับชาติในการป้องกันสินค้าอียู

ล่าสุด เครือข่ายประมงไทย ได้ร่วมจัดเวทีแถลงข่าว โบกเสียงอียู ชะตากรรมทะเลไทยในอุ้งมือและอุตสาหกรรมประมงจีน

**“แต่ทำไมข้อมูลเหล่านี้กรมประมงไม่นำเสนอต่อสนช.”** นายกมลภทศสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ตั้งคำถามและว่า ที่



# ปลดล็อกใบเหลืองอียู ชูประเด็นลดเรืออวนลาก



ผ่านมามีความพยายามตลอดที่จะนำเรื่องนี้สู่คณะกรรมการประมงแห่งชาติ ขณะที่รัฐกำลังเร่งบังคับใช้ 6 มาตรการเพื่อให้ประมงไทยถูกปลดจากใบเหลือง ประเด็นเรื่องของอวนลากอวนรุนสุดปัญหาใหม่ขึ้นมา อีกระลอก วิโชคศักดิ์ รมว.ส.ค. ไร่ ผู้จัดการสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาประมงไทยขณะนี้กำลังฝากความหวังไว้ที่ พ.ร.บ.ประมงฉบับใหม่ มีความตื่นตระหนกจากอวนลาก แต่อีกด้านทะเลไทยกำลังต้อนรับโจรสลัดบ้าน ล่าสุดประเทศไทยในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้มงวดเรื่องการทำอวนลาก เพราะกังวลเรื่อง

ตะมะแอ เลี้ยวคอ นายกมลภทศสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย บอกว่าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ระบุว่า ต้องยกเลิกเรืออวนลากอวนรุน ขณะที่มิงงานวิจัยของกรมประมงเมื่อปี 2547 ชี้ชัดว่าในน่านน้ำทะเลไทยควรมีจำนวนของเรืออวนลากเพียง 6,519 ลำ แต่มีเรือที่จดทะเบียนถูกกฎหมายเพียง 3,109 ลำ ซึ่งในความเป็นจริงมีเรืออวนลาก 12,000 ลำ เกินจากงานวิจัยอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังได้เสนอทางออกคณะกรรมการประมงแห่งชาติ ตั้งกองทวนพื้นฟูทะเล โดยใช้เงินจากกองทุนอนุรักษ์เรืออวนลากที่เกินโควตาขึ้น ซึ่งเงินที่มาคั้งกองทุนเริ่มต้นโดยรัฐบาล และนำมาจากการเก็บภาษีส่งออกอาหารทะเล

โดนใบแดงจากอียูเช่นกัน โดยเฉพาะอินโดนีเซียออกกฎหมายห้ามทำอวนลากแล้วเมื่อเดือนม.ค.ที่ผ่านมา และเรืออวนลากจากประเทศไทยที่มีมากที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าไปจับสัตว์น้ำในประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนประเด็นของ พ.ร.บ.ประมงฉบับใหม่ ระบุว่า ต่อไปนี้คนที่ประกอบการประมงต้องมาแจ้ง ขยายความออกมาว่า แม้กระทั่งคนที่ปลาเต็ม ปลาร้า เก็บหอย ต้องมาแจ้งภายใน 30 วัน ไม่เช่นนั้นจะเสียค่าปรับ 500 บาท รวมทั้งการเลิกอาชีพต้องมาแจ้งเช่นกัน วิโชคศักดิ์ มองว่าประเด็นนี้รัฐ ผลักภาระเรื่องการเก็บสถิติมาที่ประชาชน เข้าใจว่ารัฐต้องการรู้ตัวเลขของผู้ประกอบการประมง เช่นเดียวกับการกำหนดพื้นที่ประมงชายฝั่ง มีระยะเพียง

5.4 กม. (3 ไมล์ทะเล) หากเรือแล่นไปในระยะ 3 ไมล์ทะเล (กรณีไม่ได้รับอนุญาตจาก รมค.) ระวังโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกิน 300,000 บาท และสิ่งฟ้องศาล ขณะที่อวนลากหากพบกระทำผิดกฎหมาย มีโทษเปรียบเทียบปรับ ไม่มีมาตรการปรับเรือ มองว่าเมื่อมีการเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการยอมโดนปรับ ซึ่งอาจมีมูลค่าน้อยกว่าการขายปลาที่ไปจับในพื้นที่ที่ผิดกฎหมาย ขายได้เป็นหลักแสนแต่ปรับแค่หลักพันหลักหมื่น

ด้าน นายบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ไทย มองว่าเมื่อรัฐบาลเปิดให้เรือมาจับทะเลเบียดแล้วปล่อยให้ไป พร้อมบังคับให้การทำประมงติดจีพีเอส เท่ากับเปิดโอกาสอวนลากจับปลาเล็กปลาน้อยขึ้นมา ต่อไปก็ต้องห้ามปลิงลิ้นค้ำไทยประมง 100 เปอร์เซ็นต์แน่นอน ซึ่งวิกฤติทะเลไทยตอนนี้มาจากอวนลากอวนรุน อย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องรักษาแหล่งโปรตีน เพราะอวนลากเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมปลาป่น ปลาเล็กปลาน้อยที่จะกลายเป็นแหล่งโปรตีนในอนาคต แต่ถูกจับด้วยอวนลากแล้วขายให้โรงงานปลาป่นเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ของบริษัทเอกชนรายใหญ่



**ดร.สุภาพรณ์ อนุจิราชีวะ** ผู้จัดการโครงการการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง มูลนิธิสายใยแผ่นดิน กล่าวว่า เข้าใจวัตถุประสงค์ของไอยูซีเอ็มเป้าหมายการทำงานเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน แต่มองว่า ในกรณีเร่งจดทะเบียนเรือเป็นเรื่องน่าห่วง ขณะเดียวกัน พ.ร.บ. ฉบับใหม่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐบาลให้หนักเรื่องการส่งออกมากกว่าการทำประมงอย่างยั่งยืน

“เวลานี้ผู้บริโภคในประเทศให้ใบเหลืองสัตว์น้ำที่มาจากอวนลากอวนรุนแล้วเพราะเสี่ยงกับฟอร์มาลิน หันมาซื้อสินค้าจากประมงพื้นบ้าน รัฐบาลไปรโมดประมงพื้นบ้าน ถ้าสุดท้ายห้ามปลาในสิงคโปร์ที่ได้รับรองมาตรฐานอินทรีย์จากเยอรมันปลดจากมาตรฐาน เพราะใช้อาหารปลาที่มีส่วนผสมของปลาป่นจากประเทศไทย” ผู้จัดการโครงการการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งฯ ให้ข้อมูล

ด้าน อัญชลี พิพัฒน์วัฒนวัฒนกุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านทะเลและมหาสมุทร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า มีตัวอย่างของประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย รอดพ้นจากโศกนาฏกรรมได้ เพราะกำหนดแนวทางแก้ไขภายใต้แนวคิดการจัดการอย่างมีส่วนร่วม โดยให้ความสำคัญกับประมงพื้นบ้านเท่ากับตัวเลขการส่งออกของประมงพาณิชย์

สรุปข้อเรียกร้องของเครือข่ายฯ ต้องการให้ยกเลิกการใช้เครื่องมือประมงทำลายล้าง รวมทั้งอวนลากอวนรุน ยุติการนิรโทษกรรมเรืออวนลากเถื่อน ลดจำนวนเรืออวนลากลงครึ่งหนึ่งตามข้อมูลการวิจัยของกรมประมง ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย

อีกด้านหนึ่งผู้บริโภคทั้งประเทศมีส่วนช่วยให้เกิดการประมงอย่างยั่งยืนด้วยการไม่สนับสนุนสินค้าที่มีสาเหตุมาจากการประมงทำลายล้างทรัพยากรทางทะเล.



# ชาวสวนเอฟ.ร.บ.การยางฉลุย จ่อบังคับใช้เป็นกฎหมาย/ความหวังใหม่ยกระดับชีวิต

ชาวสวนเฮ สนช.ไฟเขียว พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...  
ผ่านวาระ 3 พร้อมเตรียมประกาศบังคับใช้ ความหวังใหม่ปฏิรูปยางทั้งระบบ  
ยกระดับราคา คุณภาพชีวิตทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ ขณะ ส.ก.ย.กุ่มขมับเงิน  
สงเคราะห์เพื่อปลูกทดแทนส่อสะดุด 1-2 ปี หนี้เงินหมดหน้าตัก เผยเร่ง  
ทบทวนเงินอัดฉีดโค่นยางเก่าปลูกปาล์มใหม่ แนวโน้มปรับราคาลดลง

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ในฐานะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" หลังที่ประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสนช. (14 พ.ค. 58) ได้ผ่านวาระ 3 ร่างพ.ร.บ. การยางฯ และจะได้นำเสนอเพื่อลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ถือเป็น พ.ร.บ ฉบับแรกของชาวสวนยางที่สมบูรณ์แบบ จากที่รอคอยมานานถึง 9 ปี ซึ่งในมาตรา 17 มีตัวแทนเกษตรกรและตัวแทนจากสถาบันเกษตรกร รวมถึง 5 คน จากจำนวนคณะกรรมการ

15 คน จาก พ.ร.บ. เดิมมีตัวแทนเกษตรกรเพียง 1 คนเท่านั้น ถือเป็นมิติใหม่และจะส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยางในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.

ในส่วนมาตรา 49 นั้น ว่าด้วยการจัดสรรเงินเซสส์ สิ่งที่เกษตรกรจะได้รับคือ โฉงเล็บ (5) ว่าด้วยสวัสดิการของเกษตรกรได้ไม่เกิน 7% วงเล็บ (6) สถาบันเกษตรกรได้ไม่เกิน 3% รวมแล้วเกษตรกรมีส่วนที่จะได้รับประโยชน์จากเงินเซสส์ 10% ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่เอื้อประโยชน์

ให้เกษตรกร โดยจะได้นำเงินดังกล่าวมาบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง"

นายอุทัยกล่าวอีกว่า ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการวิสามัญประธานาธิบดีบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) และสมาชิกสภาปฏิรูป ที่ได้ช่วยสร้างประวัติศาสตร์โดยเห็นความสำคัญของเกษตรกร สาระสำคัญมาตรา 49 (3) จะมุ่งให้เกษตรกรเพิ่มมูลค่าอย่างทั้งในการแปรรูปและในการทำผลิตภัณฑ์ขยายนํ้าเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรม มาตรานี้ได้ให้โอกาสเกษตรกรได้เรียนรู้ในการทำผลิตภัณฑ์ขยายนํ้า ซึ่งจะช่วยสร้างงาน สร้าง

เงินให้กับเกษตรกร และนำรายได้เข้าสู่ประเทศอีกมหาศาล

เช่นเดียวกันกับนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า พ.ร.บ. การยางฯ มีองค์ประกอบ 4 ด้านด้วยกัน คือ 1. องค์การของรัฐมีเอกภาพมากขึ้น มีการรวมกัน 3 องค์การ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) สถาบัน วิจัยยาง และองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) 2. เป็นอิสระจากนักการเมือง 3. มีการตรวจสอบการทำงานเพิ่มขึ้น โดยมีกรรมการจากชาวสวนเพิ่มเข้าไปหนึ่งจำนวน 5 คน จากเดิมที่กำหนดไว้เพียงคนเดียว

และ 4. รัฐมนตรีกำกับดูแลยางพาราทั้งระบบ และไม่จําจะรัฐบาลใด ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ส่งเสริมการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ได้

ขณะที่นายทวีศักดิ์ คงแย้ม ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสงเคราะห์สกย. กล่าวว่า จากมาตรการนโยบายการ

ลดชีพหลายตามยุทธศาสตร์ 7 ปี (ต.ค. 57-ก.ย. 64) โดย สกย. จะให้การสงเคราะห์สนับสนุนการโค่นต้นยางเก่าที่ให้ผลผลิตไม่คุ้มค่า โดยปลูกปาล์มทดแทน ในอัตราเงินสงเคราะห์เพื่อปลูกปาล์มหน้ามสูงถึง 2.6 หมื่นบาทต่อไร่ ในขณะที่ปลูกยางพาราจะได้รับเงินสงเคราะห์เพียง 1.6 หมื่นบาทต่อไร่ ผลจากมาตรการดังกล่าวทำให้ สกย. คาดว่าจะสามารถสงเคราะห์ให้เกษตรกรได้เพียง 1-2 ปีเท่านั้น โดยคิดคำนวณเพื่อการปลูกแทน ปีละ 4 แสนไร่ คิดเป็นเงิน 7.2 พันล้านบาท ขณะที่มีการส่งออกยาง 3.6 ล้านตัน อัตราค่าธรรมเนียมการส่งออก หรือเซสส์ เก็บได้ 1.40 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นเงิน 5 พันล้านบาทเศษ เนื่องจากราคายางตกต่ำมาโดยตลอด ล่าสุดฝ่ายผู้บริหารได้มีการประชุมทบทวนในอัตราสงเคราะห์ใหม่จากโค่นต้นยางเก่าปลูกปาล์มทดแทน แนวโน้มจะปรับลดลง ส่วนการโค่นต้นยางเก่า ปลูกยางใหม่ทดแทนนั้นอัตราเหมาะสมแล้วคงไม่ปรับ


ทั้งนี้การเก็บรายได้เงินเซสส์ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 5% เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับกิจการยางของกรมวิชาการเกษตร 10% เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ สกย. และ 85% เป็นเงินที่จัดสรรไว้เพื่อสงเคราะห์เจ้าของสวนยาง

## การส่งออกยางพาราของไทยไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญ 3 ปีซ้อนหลัง

หน่วย : ล้านบาท

ปี	จีน	มาเลเซีย	ญี่ปุ่น	สหรัฐอเมริกา	อื่นๆ	รวม
2555	1.68	0.38	0.29	0.18	0.74	3.27
2556	2.14	0.46	0.29	0.15	0.78	3.82
2557	2.22	0.45	0.26	0.15	0.72	3.80
อัตราเพิ่ม (%)	20.16	2.94	-6.72	-5.70	-1.71	8.37

ที่มา : nsuสุมภากร



**ระนองเปิดศูนย์ควบคุมเรือประมง**

40 นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จังหวัดระนองได้เปิดศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกของเรือประมง Port in-Port Out Controlling Center :PIPO ที่สถานีวิทยุประมงชายฝั่ง จังหวัดระนอง โดยภารกิจหน้าที่ของศูนย์ มีอำนาจสั่งการ อำนาจการและควบคุมดูแล รวมทั้งประสานการปฏิบัติในการแจ้งเรือเข้า-ออกของเรือประมงในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดเอกภาพในการทำงาน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักให้กับเรือประมง

นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ (Fishing One Stop Service) โดยการบริหารงานของศูนย์ให้ผู้แทนกรมประมงเป็นหัวหน้าศูนย์



# ‘กึ่ง’วาระแห่งชาติ 10 ทางรอดภาคการผลิตทั้งระบบ

• กิมว่าภูมิภาค

**ค**วามเคลื่อนไหวของเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้ง นำโดย นายบรรจง นิสาวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย และ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย ที่นำคณะเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 1. ขอให้มีการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม 2. ให้รัฐเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ส่งออก ทั้งทางตรงและทางอ้อม 3. เร่งแก้ปัญหาโรคกุ้งตายด่วนอีเอ็มเอส และ 4. ให้กึ่งและผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่ได้รับการดูแลพิเศษจากภาครัฐ ด้วยการบรรจุให้เป็นวาระแห่งชาติ

น่าสนใจว่า ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในวันพุธที่ 29 เม.ย. ไม่ได้จำกัดอยู่ เฉพาะการเข้าร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีเท่านั้น แต่ในช่วงไล่เลี่ยกันนั้นทางจังหวัดทางภาคตะวันออก และจังหวัดทางภาคใต้ซึ่งมีพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้ง ก็มีความเคลื่อนไหวที่เป็นไปในลักษณะแนวร่วม โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัด เพื่อขอให้สะท้อนปัญหาในรูปแบบเดียวกันนี้ไปยังรัฐบาล

ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ เห็นได้ชัดเจนโดยราคากุ้งในตลาด(ไซล์เล็ก)ขนาด 100 ตัว /กิโลกรัม มีราคาในตลาดอยู่ที่ 175 บาท ขณะที่ก่อนหน้านี้ ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ กิโลกรัมละ 220-235 บาท

ปัจจัยที่ทำให้ราคาอ่อนตัวลง มาจากการตลาดต่างประเทศได้ลดคำสั่งซื้อสินค้าจากไทย ทำให้โรงงานแปรรูปหรืออุตสาหกรรมห้องเย็นชะลอการสั่งซื้อวัตถุดิบในตลาด ทำให้ราคากุ้งดิบปรับตัวลดลงในที่สุด



ดังนั้นการที่ขอให้รัฐบาลเข้ามาพยุงราคาผลผลิต จึงเป็นหัวใจสำคัญ เพราะจะทำให้ระบบของการเพาะเลี้ยงยังสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้ ขณะที่ประเด็นให้รัฐเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ส่งออกทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากความผันผวนในภาคการผลิต ที่วัตถุดิบไม่ได้เข้ามาสู่การผลิต ทั้งจากปัญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้น (โรคตายด่วน) ที่มีผลมาถึงกำลังการผลิตทั้งระบบ หรือการลดลงของพื้นที่เพาะเลี้ยงของเกษตรกรที่ไม่สามารถทนแบกรับกับอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ

ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใด ก็ล้วนแต่มีผลสะท้อนมาถึงโรงงานแปรรูป ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นเข้ามา อันเท่ากับว่าเป็นการแบกรับต้นทุนทางการผลิตที่สูงขึ้น

ขณะที่การปรับราคาจำหน่ายก็ทำไม่ได้ เพราะจะมีผลมาถึงการปิดกั้นตัวเอง จากกลุ่มผู้ซื้อที่จะปฏิเสธ การขาดสภาพคล่องในระบบการผลิตของผู้ประกอบการ จึงเป็นปัญหาอีกด้านต่ออุตสาหกรรมกุ้ง

ที่ไม่สามารถขยายตัวต่อไปได้อย่างที่ควรจะเป็น

ส่วนโรคกุ้งตายด่วน ที่สร้างปัญหามาตั้งแต่ปลายปี 2555 ต่อเนื่องมาจนถึงขณะนี้ ได้จุดรั้งภาคการผลิตวัตถุดิบไม่ให้ขยายตัว และทำให้การรักษาพื้นที่เลี้ยงหรือขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้น ไม่สามารถทำได้ตามความต้องการของผู้รับซื้อวัตถุดิบ

ทางออกที่สำคัญสำหรับปัญหาโรคกุ้งตายด่วนก็คือ การปรับระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงใหม่ เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคจัดหาพันธุ์ที่มีความต้านทานโรคนำมาเพาะเลี้ยงในฟาร์ม

อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้งทั้งระบบประกอบด้วย โรงโรงเพาะฟักลูกกุ้ง ผู้ค้าปัจจัยการผลิต ฟาร์มกุ้ง โรงงานแปรรูปกุ้ง (ห้องเย็น) ผู้ส่งออก อุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี 2555 พร้อมกับการระบาดของโรคกุ้งตายด่วน ก็ได้ทำให้อุตสาหกรรมในสาขานี้ชะลอตัวลง ทำให้สูญเสียความเป็นผู้นำการส่งออกกุ้งให้กับประเทศคู่แข่ง ทั้งอินโดนีเซีย อินเดีย



**ปริมาณและมูลค่าส่งออกกุ้งไทย ปี 55-57** หน่วย: ตัน



ที่มา : สมาคมกุ้งไทยกรมศุลกากร

จากเดิมที่มีบทบาทเป็นที่ 1 ในฐานะประเทศผู้ส่งออก โดยมีตลาดนำเข้าสำคัญอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป

**นายบรรจง นิสภาวนิชย์ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย และนายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย** เปิดเผยว่า ชื่อเรียกร้องที่นำเสนอนี้ต่อนายกรัฐมนตรี ถือเป็นทางออกที่ทุกฝ่ายอันประกอบด้วย สมาคมสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย, สมาคมกุ้งไทย, สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย, สมาคมกุ้งตะวันออกไทย, สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย, สมาคมอาหารเนื้อมังกรไทย, สมาคมผู้ค้าปัจจัยการผลิต อาหารสัตว์ไทย และเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศ เห็นตรงกัน



“ในการเข้ายื่นหนังสือกับตัวแทนรัฐบาล ได้ข้อสรุปว่า จะมีการนัดหารือระหว่างภาคีเครือข่าย กับทางคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 25 พ.ค. นี้ ซึ่งเราก็หวังว่า จะเห็นความชัดเจนในท่าทีของภาครัฐ ที่จะเข้ามาสนับสนุนอุตสาหกรรมทางด้านนี้ ที่กำลังประสบปัญหา”

สำหรับการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม คือการขอให้รัฐ เข้ามาแทรกแซงราคา โดยให้ปรับขีดเขยราราคาส่วนต่าง ถือเป็นทางเลือกหนึ่ง เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้

ส่วนการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ส่งออก คือ การสนับสนุนสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ ควบคู่กับการยืดระยะเวลาชำระหนี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะขับเคลื่อนการผลิตต่อไปได้

นายบรรจง อธิบายด้วยว่า หัวใจสำคัญของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ของภาคีเครือข่าย คือต้องการสะท้อนให้รัฐ เห็นความสำคัญ ควรที่จะกำหนดบุคคลในระดับรัฐมนตรีเข้ามาดูแล เช่นเดียวกับปัญหาทางพารา ที่มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดูแล

ในเมื่อรัฐบาลตระหนักถึงการรณรงค์เรื่องปัญหาค้ำขนหมูขี้ ที่กระทบมาถึงภาคการประมง จากการที่อุกต่างประเทศกีดกัน ก็น่าที่จะหันให้ความสำคัญกับการดูแลอุตสาหกรรมในสาขานี้ด้วย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีบทบาท เท่ากับ อุตสาหกรรมข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา หรือ อ้อย แต่อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงก็มีบทบาท และเคยสร้างศักยภาพให้กับประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตรายใหญ่

ขณะที่ **นายอนันต์ จรณโยธิน ประธานสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง** กล่าวว่า นับตั้งแต่การระบาดขงโรคกุ้งตายด่วน ในปี 2555 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตทั้งระบบ จะเห็น

ได้จากภาพรวมของกำลังการผลิตที่ลดลง ทำให้ผลผลิตกุ้งลดลงในปี 2557 อยู่ที่ 250,000 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่เคยผลิตได้ถึง 600,000 ตัน

“ราว 80% ของผู้เลี้ยงกุ้งในระบบ เป็นเกษตรกรรายย่อย เมื่อปัญหาเกิดขึ้น จึงยากที่จะฟื้นตัว บางรายตัดใจที่จะยุติการเพาะเลี้ยง เมื่อไม่มีวัตถุดิบเข้ามา โรงงานแปรรูปก็กลายเป็นผู้รับผลกระทบ ทั้งการทุ่มซื้อวัตถุดิบ หรือการที่ต้องลดกำลังการผลิต จนเสียลูกค้าไป”

การอ่อนตัวของราคากุ้งที่ร่วงลงขณะนี้ ไซล์เล็ก 100 ตัวต่อกิโลกรัม รับซื้ออยู่ที่ 100 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 120 บาท ต่อกิโลกรัม นี่คือนิวทาสที่เกิดขึ้นกับผู้เลี้ยง และเป็นที่มาของข้อเสนอ ที่อยากให้อาครัฐ ได้เข้ามาพยุงราคา ด้วยการผลักดันราคาขึ้นไป ที่ 140 บาท / กิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรอยู่ได้

ส่วน **นายปกครอง เกิดสุข ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง จังหวัดกระบี่** แสดงความเห็นด้วยที่รัฐควรจะต้องเข้ามาพยุงราคาคงผลผลิตกุ้ง เพราะในรอบเดือนเมษายน ราคากุ้งขาวในตลาดท้องถิ่น ขนาด 100 ตัว ปรับลงมาอยู่ที่ 90 บาท / กิโลกรัม จากในช่วงต้นปีที่เคยเคลื่อนไหวอยู่ที่ 150 บาท / กิโลกรัม

**ด้าน นายประเทือง เมื่อวงษ์ ประธานชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรี** กล่าวว่า อยากเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้งได้บรรจุเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อยกระดับภาคการผลิตทั้งระบบ นับตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ

ปัญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้นในฟาร์มเลี้ยง เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรในเชิงที่จะหาทางป้องกัน หรือควบคุมโรคไม่ได้ กลายเป็นว่าเกษตรกรต่างเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง คือเมื่อเลี้ยงไปแล้ว ยังคงประสบปัญหาโรคระบาด ก็ต้องหยุดเลี้ยงไป เพื่อตัดวงจรของโรคระบาด ถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแบบซ้ำมิ และยังคงสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเลี้ยง

**“ปัญหาโรคระบาดเกิดกับฟาร์มเลี้ยงในทางภาคได้มากที่สุด ขณะที่ภาคกลางยังไม่ถือว่ารุนแรงมากนัก แต่ก็เป็นสัญญาณเตือนว่า ควรที่จะหาทางป้องกัน เพื่อที่จะรักษาพื้นที่เลี้ยงเดิมให้คงอยู่ ถ้าอุตสาหกรรมกุ้งได้รับความสนใจมากกว่านี้ ก็เชื่อว่าปัญหาของโรคระบาดในฟาร์มคงจะไม่ลุกลามมาขนาดนี้”**



# ส่งออกไก่ฟุ้งจ่อปรับเป้าเพิ่ม

## หลังไตรมาส 1 โตกว่า 26%/ญี่ปุ่น-อียูแห่นำเข้า

ส่งออกไก่สวนกระแสส่งออกภาพรวมซบ ไตรมาสแรกตัวเลขทั้งปริมาณ และมูลค่าพุ่งกระฉูด จากอียูเร่งนำเข้าในโควตา ขณะไก่สดไปญี่ปุ่นโตวันโตคืน สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยเล็งขยับปรับเป้าหมายทั้งปีใหม่หลังผ่านครึ่งแรก หลังบาทอ่อนช่วยเพิ่มขีดแข่งขัน 25 โรงงานล้นเกาหลีได้ให้สัญญาอนุญาตนำเข้าไก่สดจริงครึ่งหลัง จับตาเวียดนามออร์เดอร์ทะลักมาไทยหลังแบนนำเข้าไก่สหรัฐฯ

นายศีกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า แม้ในไตรมาสแรก ของปี 2558 การส่งออกของไทยในภาพรวมจะติดลบ 4.6% แต่ในส่วนของสินค้าไก่ถือว่ายังไปได้ดี โดยในไตรมาส 1/2558 มีการส่งออกปริมาณ 1.52 แสนตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 26% ส่วนมูลค่าส่งออกที่ 1.95 หมื่นล้านบาท ขยายตัว 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยหลักที่ทำให้การส่งออกสินค้าไก่

ขยายตัวสวนกระแส มีส่วนสำคัญจากกรณีที่ญี่ปุ่นได้อนุญาตให้มีการนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทยอีกครั้ง(หลังมีปัญหาไข้หวัด) เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2556 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ผู้นำเข้าญี่ปุ่นได้มีการนำเข้าไก่สดจากไทยจริงเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยช่วงกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้นำเข้าเฉลี่ยหลักพันตันต่อเดือน แต่เวลานี้ปริมาณนำเข้าได้ขยับขึ้นเรื่อยๆ โดยตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2557



เป็นต้นมาเฉลี่ยที่ 5-6 พันตันต่อเดือน ขณะที่ตลาดสหภาพยุโรป(อียู)ที่ไทยได้รับโควตาภาชีนำเข้าสินค้าในอัตราต่ำรวมปริมาณไก่ทุกชนิด 2.7 แสนตันก็ได้เร่งนำเข้าในโควตาปี 2557 ให้เสร็จสิ้น

ภายในมิถุนายนนี้ ทั้ง 2 บัจจ่ายส่งผลต่อการส่งออกสินค้าไก่ไทยยังขยายตัวได้ในไตรมาสแรกของปีนี้

สำหรับในไตรมาสที่ 2 รวมถึงครึ่งหลังของปีนี้คาดการณ์การส่งออกสินค้าไก่

ของไทยจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องโดยได้รับอานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนค่าลง ทำให้การเจรจาซื้อในอีกหลายตลาด เช่น มาเลเซีย ตะวันออกกลาง แอฟริกาใต้ จะซื้อขายคล่องขึ้น ส่วนการนำเข้าไก่สดแช่แข็งของญี่ปุ่นในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 7 พันตันต่อเดือน จากที่ญี่ปุ่นได้มีมาตรการจูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปท่องเที่ยวในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการไก่เพื่อไปปรุงอาหารรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ขณะที่การนำเข้าไก่ในโควตาภาชีต่ำของอียูของปี 2558 จะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ซึ่งผู้นำเข้าต้องนำเข้าให้เต็มโควตาที่ขอ เพราะไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

“ทั้งหมดคือปัจจัยหลักๆ ที่ถือเป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออกสินค้าไก่ของไทย ที่เป็นสินค้าบริโภคจำเป็น ซึ่งจากที่ทางสมาคมได้มีการตั้งเป้าหมายส่งออกสินค้าไก่ในปี 2558 ขึ้นค่าที่ 6 แสนตัน และมูลค่าที่ 8.2 หมื่นล้านบาท (จากปี 2557 ส่งออก 5.7 แสนตัน มูลค่า 7.8 หมื่นล้านบาท) คาดจะทำได้ไม่น่ามีปัญหา แต่จะบวกเท่าไรนั้นคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม หลังได้ตัวเลขการส่งออกที่ชัดเจนในครึ่งแรกของปีนี้แล้วทางสมาคมอาจพิจารณาปรับเป้าหมายการ

ส่งออกสินค้าไก่เพิ่ม แต่จะเป็นเท่าใดนั้นค่อนข้างยากที่จะฟันธง

นายศีกฤทธิ กล่าวถึงกรณีที่เกาหลีใต้ได้เห็นชอบในหลักการในการอนุญาตนำเข้าไก่สดแช่แข็งแช่แข็งจากไทยอีกครั้งเมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดระเบียบเงื่อนไขการนำเข้าที่มีการปรับปรุงใหม่ หากแล้วเสร็จจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจรับรองโรงงานไก่สดเพื่อส่งออกของไทย ซึ่งมีอยู่ 25 โรงงานจากผู้ประกอบการ 15 ราย หากผ่านการรับรองก็จะเริ่มนำเข้าได้ คาดอย่างรวดเร็วคงเริ่มได้ในครึ่งหลังของปีนี้

ส่วนกรณีล่าสุดที่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวียดนามได้สั่งแบนการนำเข้าชั่วคราวสินค้าไก่มีชีวิต ไก่สดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อไก่ รวมถึงไข่ไก่จากสหรัฐอเมริกาที่มีการระบาดของไข้หวัดนกครั้งใหญ่ที่สุดใน 14 มลรัฐในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ในเรื่องนี้ต้องจับตาดูว่าจะมีผลให้เวียดนามหันมานำเข้าสินค้าไก่จากไทยบ้างหรือไม่ จากเดิมเวียดนามจะนำเข้าจากสหรัฐฯ และบราซิลเป็นหลัก แต่เบื้องต้นกรณีนี้บราซิลไม่ถูกแบน อาจมีผลให้เวียดนามนำเข้าจากบราซิลเพิ่มขึ้นก็เป็นได้

# จับตา! เกษตรอินทรีย์ คุมเข้มก่อนโดน 'ใบเหลือง'

เรื่อง : แสนไชย เกตุไทย

ตลาดเกษตรอินทรีย์ของโลกในปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 600,000 ล้านบาท โดยตลาดในสหภาพยุโรปมีมูลค่า 250,000 ล้านบาท สหรัฐฯ 200,000 ล้านบาท และญี่ปุ่น 45,000 ล้านบาท โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 25 ต่อปี ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์จะสูงกว่าสินค้าปกติร้อยละ 25-50 อย่างไรก็ตาม ปริมาณสินค้าเกษตรอินทรีย์รวมทั้งโลกในปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 1 ดังนั้น โอกาสและช่องทางในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปขายในตลาดโลกของประเทศไทยยังมีอยู่มาก

เกษตรอินทรีย์กลายเป็นกระแสฮอตเทรนด์ของผู้บริโภคและผู้ผลิต ไม่ว่าจะไปทางไหนก็มักจะเจอกับผลิตภัณฑ์ที่ทำ

บอกด้วยความภาคภูมิใจว่าเป็นออร์แกนิกหรือเกษตรอินทรีย์ ทั้งที่ในความเป็นจริงประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตสินค้าออร์แกนิกได้มากมาย เนื่องจากสภาพแวดล้อมของภาคเกษตรไทยผูกพันกับสารเคมีมานานกว่าครึ่งศตวรรษ จนทำให้ผืนดินและแหล่งน้ำมีสารเคมีตกค้าง ยากที่จะทำลายให้หมดไปในเวลาอันสั้น เกษตรอินทรีย์ของเราจึงเป็นเพียงวัฒนธรรมตามกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานภาคการเกษตรของไทยที่เห็นใครทำอะไรขายได้ก็จะแห่ตามกัน บางแห่งอาจไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ 100%

อย่างผักที่ปลูกด้วยกระบวนการไฮโดรโปนิคส์และเชื่อกันว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ เนื่องจากสารอาหารที่ใช้ขึ้นผ่านกระบวนการผลิตทางเคมี

หลักการของเกษตรอินทรีย์คือการทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศเพื่อส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความหลากหลาย





ทางชีวภาพในระบบนิเวศและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์หรือสิ่งที่ได้มาจากการตัดต่อพันธุกรรม ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีแผนการจัดการอย่างเป็นระบบในการผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตสูง อุดมด้วยคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยพิษ โดยมีต้นทุนการผลิตต่ำเพื่อคุณภาพชีวิตแก่มวลมนุษยชาติและสรรพชีวิต

เมื่อวิเคราะห์แก่นของการทำเกษตรอินทรีย์แล้ว จึงรู้ว่าอแกนิกแท้จริงนั้นทำได้ไม่ง่าย มีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นที่สามารถผลิตได้ แต่ปัจจุบันกลับอวดอ้างเพื่อเป้าหมายการตลาด เช่น ข้าวหอมมะลิปกติก็โลกรัมละไม่เกิน 50 บาท แต่พอติดตราข้างถุงว่าเป็นอแกนิก ราคาก็พุ่งเป็น 70-100 บาท นี่คือนิยามที่หน่วย

งานราชการผู้รับผิดชอบทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ต้องคุมเข้มกับกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่อวดอ้างว่าเป็นอแกนิกก่อนจะสายเกินการณ์ ควบคุมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภคและผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าอแกนิกจริงๆ หรือคนที่ตั้งใจจะผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพแต่ยังขาดความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง หากเราสามารถทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของเราเป็นอแกนิกตัวจริงได้เร็วเท่าไร นอกจากจะเป็นคุณต่อผู้บริโภคในประเทศแล้ว ยังจะมีโอกาสทางการตลาดที่จะอยู่ในจุดแข่งขันที่เหนือกว่ากลุ่มประเทศเพื่อนบ้านด้วย

แต่ถ้าเราไม่รีบแก้ไขแต่เขินๆ อนาคตอาจโดน “ใบเหลือง” เหมือนสินค้าประมงก็เป็นไปได้!!!

## เผยภาพถ่ายใกล้สูญพันธุ์-ถูกกว้านซื้อ

### ชาวบ้านขายชำแหละส่งออกไปเวียดนาม-จีน

สุรินทร์ - นายประเสริฐ สรรพพชญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า โครงการเกี่ยวกับควายหรือกระบือป็นี่ คือโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ หลังจากมีแนวโน้มกระบือลดลงอย่างต่อเนื่อง กล่าวว่กระบืออาจจะสูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้นี้ กรมปศุสัตว์ จึงมีนโยบายอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์กระบือขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงกระบือแบบไม่ฆ่า เลี้ยงแบบต่อลูกต่อหลาน เพื่อให้กระบือมีในพื้นที่มากขึ้น โครงการนี้เริ่มในปี 2558 ไปอีก 5 ปี สำหรับเกษตรกรที่รักสัตว์และต้องการที่จะเลี้ยงกระบือ ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองคู่ชาวไร่ชาวนาอีกชนิดหนึ่งสามารถมาสมัครได้ที่ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์และทุกจังหวัด ถ้าโครงการนี้ประสบความสำเร็จจะสามารถอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์กระบือได้อย่างยั่งยืน

นายประเสริฐกล่าวว่า เบื้องต้นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะหาเงินอุดหนุน

นำมาให้เกษตรกรกู้เพื่อซื้อควายแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่ดีมาเลี้ยง จากนั้นทางกรมปศุสัตว์จะเข้าไปส่งเสริมพันธุ์สัตว์ มีการผสมเทียมจากพ่อพันธุ์ที่ดีเข้าไป เพื่อที่จะขยายพันธุ์ที่ดีส่วนลูกที่ออกมาเกษตรกรสามารถขูดเงินเพิ่มอีกได้ เพื่อนำมาพัฒนาการเลี้ยงต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

“ส่วนปัจจัยการผลิตทั้งเรื่องหญ้า จะมีเจ้าหน้าที่สัตวบาล สัตวแพทย์เข้าไปดูเรื่องสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกรที่จะเข้าร่วม โครงการนี้จะต้องรวมตัวเป็นกลุ่มประมาณ 10 คน จึงจะรับเข้ามาเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ โดยส่วนใหญ่การเลี้ยงกระบือ จะอยู่ในพื้นที่อีสานใต้ 8-9 จังหวัด เป็นแหล่งที่มีกระบือมากที่สุดในประเทศไทย” นายประเสริฐกล่าว

อนึ่ง สาเหตุที่กระบือใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อถึงที่และตามตลาดนัดต่างๆ เพื่อนำส่งขายประเทศเวียดนามและจีน นำไปชำแหละจำนวนมาก

# กวาดล้างสวนยางรุกป่าสงวน 65 จังหวัด

● กิ่งป่า 2 เฟสละแม่ปีมี 4 แสนไร่ ● เพาะกล้าไม้ 60 ล้านต้นฟื้นฟูสภาพ

นายธีรภัทร ประจวบสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้เปิดเผยว่ากรมป่าไม้ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะเข้าดำเนินการโค่นตัดฟันยางพาราที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเพื่อยึดคืนพื้นที่กลับมาจากนายทุนจำนวน 4.4 ล้านไร่ ใน 65 จังหวัด โดยเป้าหมายลำดับ 1 มี 12 จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี พังงา และพัทลุง จำนวน 200 ป่า เนื้อที่ 250,000 ไร่ เป้าหมายลำดับ 2 มี 12 จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี จำนวน 292 ป่าเนื้อที่ 150,000 ไร่ และเป้าหมายลำดับ 3 จำนวน 41 จังหวัด คือ นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี มีตุลาณี ฉะเชิงเทรา อำนาจเจริญ พะเยา ขอนแก่น ชลบุรี ชัยภูมิ นครพนม ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี ลำปาง ตราด นุรีรัมย์ กำแพงเพชร ยโสธร สุโขทัย สระแก้ว เพชรบุรี นุ่กตาหาร ร้อยเอ็ด ตาก เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ลำพูน สุพรรณบุรี แพร่ สุรินทร์ นครราชสีมา ปราจีนบุรี ราชบุรี แม่ฮ่องสอน บุรีรัมย์ มหาสารคาม ลพบุรี สระบุรี และชัยนาท จำนวน 505 ป่าเนื้อที่ 50,000 ไร่ เบื้องต้นภายในเดือน พ.ค.จะเอาคืนให้ได้ 40,000 ไร่ มี.ย. 55,000 ไร่ ก.ค. 55,000 ไร่ ส.ค.-ธ.ค.เดือนละ 50,000 ไร่ โดยมีกิ่งป่าจะยึดคืนก่อน 4 แสนไร่

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า กรมป่าไม้จะนำข้อมูลการบุกรุกพื้นที่ป่า 65 จังหวัด ไปร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เพื่อดำเนินการร่วมกัน สำหรับพื้นที่ที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วอยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อเตรียมปรับพื้นที่ให้กลับกลายเป็นป่าธรรมชาติดั้งเดิมมากที่สุดและได้เปลี่ยนวิธีการใหม่ จากเดิมที่ตัดทิ้งทั้งหมดที่อาจจะทำให้กลายเป็นที่ตื้นโล่งได้นั้น ก็เปลี่ยนเป็นการตัดทีละแถวเว้นแถว และค่อยๆ ปลูกพืชท้องถิ่นเสริมเข้าไป โดยขณะนี้กรมป่าไม้ได้เพาะชำกล้าไม้เอาไว้ 60 ล้านต้น เป็นไม้พะยุง 10 ล้านต้น

ไม้สัก 10 ล้านต้น ไม้ ส้านต้นที่เหลือเป็นไม้พื้นถิ่นอื่นๆ เช่น มะค่า ไม้แดง ไม้ยาง เป็นต้น

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตามขณะนี้ ราคายางตกต่ำมาก ขณะที่ยุทธศาสตร์รัฐบาลต้องการเข้าไปแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ คือการจัดการกับปริมาณน้ำยางในตลาดให้ลดน้อยลง นั่นคือทำให้สวนยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ป่าสงวนฯ และป่าอนุรักษ์หมดไป ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำยางในตลาดมีปริมาณน้อยลง และมีราคาสูงขึ้นมา.



## งดนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่มะกัน ไม่เสี่ยงติดเชื้อหวัดนกระบาด

นายสมศักดิ์ ฤทธิจรงค์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์กล่าวว่า กรณีเกิดการแพร่ระบาดใช้หวัดนกในประเทศสหรัฐอเมริกาขณะนี้ ทางผู้ประกอบการไทยจึงไม่มีการนำเข้าไก่เนื้อรุ่นปู่-ย่าพันธุ์ และรุ่นพ่อ-แม่พันธุ์เป็นการชั่วคราวแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้โรคเข้าสู่ประเทศไทย และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าไก่ไทยปลอดภัยจากใช้หวัดนก “สมาคมและทรมปศุสัตว์ ยังติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดใช้หวัดนกในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด โดยมีการระบาดเพิ่มขึ้นในมลรัฐอินเดียนาจากที่ระบาดแล้วใน 13 มลรัฐ ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งรุนแรงที่สุดของสหรัฐ ต้องทำลายไก่กว่า 30 ล้านตัว และพบว่าเกาหลีใต้ เม็กซิโก แคนาดา รวมถึงจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าเนื้อไก่รายใหญ่ของสหรัฐได้ประกาศงดนำเข้าสินค้าเนื้อไก่และไข่ไก่จากสหรัฐเป็นการชั่วคราวแล้ว” นายสมศักดิ์กล่าว

## ทัพเรือภาค 3ลุยปลดล็อกใบเหลือง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต พล.ร.ท.สาธิต ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะ ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 3 (ศรชล.เขต 3) เป็นประธานการประชุม ศรชล.เขต 3 ครั้งที่ 4/2558 เพื่อชี้แจงการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือไอยูยูในพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบจัดตั้งการติดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก จำนวน 6 ศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ (จังหวัดละ 1 ศูนย์)

พล.ร.ท.สาธิตกล่าวว่า การแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน หลังไทยได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรป ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหามาตรฐานสากลที่กำหนด มี

การจัดตั้งหมวดเรือเฉพาะกิจ สนธิกำลังหน่วยต่างๆ เพื่อปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายประมง การตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกเรือประมงแบบเบ็ดเสร็จประจำ และศูนย์ควบคุมการจัดตั้งระบบวีเอ็มเอส โดยในพื้นที่ฝั่งอันดามันทั้ง 6 จังหวัด มีระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ได้จัดตั้งเรียบร้อยแล้ว มีกำลังพลหน่วยงานต่างๆ ศูนย์ละ 18 นาย

พล.ร.ท.สาธิตกล่าวด้วยว่า ยังมีปัญหาหลักคือการจดทะเบียนเรืออาชญาบัตรในการทำการประมง และการติดตั้งวีเอ็มเอสในเรือประมงยังไม่ครบถ้วน คาดว่าจะแล้วเสร็จตามที่กำหนด ปัจจุบันเรือประมงในพื้นที่ ศรชล.เขต 3 ที่ต้องดำเนินการ มีขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป ประมาณ 1,000 ลำ และทำเรือที่รองรับเรือดังกล่าว 136 ท่า